

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MƯỜNG ẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-GDĐT

Mường Ảng, ngày tháng 5 năm 2024

V/v phối hợp tổ chức Kỳ thi  
tốt nghiệp THPT năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - XH huyện;
- Các Hội đặc thù huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: GD&ĐT, Y tế, Trung tâm Y tế, Kinh tế & HT, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - TTTT, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Trung tâm Viettel;
- Điện lực thành phố Điện Biên Phủ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Trường THPT: Mường Ảng, Búng Lao, PTDT Nội trú THPT huyện.

*Căn cứ Công văn số 1825/UBND-KGVX ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Công văn số 1065/SGDĐT-QLCL ngày 23/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.*

Theo đó ngày 27, 28/6/2024 sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại huyện Mường Ảng có 2 điểm thi gồm THPT Búng Lao (274 thí sinh, trong đó có 259 thí sinh của trường THPT Búng Lao, 15 thí sinh tự do) và THPT Mường Ảng (331 thí sinh, trong đó có 235 thí sinh của trường THPT Mường Ảng và 96 thí sinh của trường PTDTNT THPT Mường Ảng).

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn phối hợp chuẩn bị, triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cụ thể như sau:

### **1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện**

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; các trường học trên địa bàn tổ chức triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo đúng chủ trương, Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phương án thi đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chỉ đạo các trường THCS chỉnh sửa, hoàn thiện các loại giấy tờ thuộc phạm vi trách nhiệm của trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

Bổ trí đủ số giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT; tổ chức tập huấn

Quy chế thi, nghiệp vụ coi thi cho giáo viên tham gia kỳ thi; chuẩn bị cơ sở vật chất cho các điểm thi khi có yêu cầu; chỉ đạo trường THPT Thị trấn Mường Ảng, THPT Búng Lao chuẩn bị CSVC làm điểm thi dự phòng.

Tham mưu cho UBND huyện tiến hành kiểm tra, đôn đốc các đơn vị; UBND các xã, thị trấn; các trường học trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ kỳ thi.

## **2. Văn phòng HĐND&UBND huyện**

Phối hợp với trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao đón tiếp và bố trí chỗ nghỉ cho các thành viên làm việc tại điểm thi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Có phương án bố trí phương tiện (khi có đề nghị của điểm thi) vận chuyển bài thi từ điểm thi Trường THPT Mường Ảng và trường THPT Búng Lao về Sở Giáo dục và Đào tạo.

## **3. Công an huyện**

Có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi trên địa bàn huyện. Cử cán bộ tham gia đảm bảo an toàn tuyệt đối đề thi, an toàn cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát thi; không để hiện tượng tụ tập đông người gây mất trật tự an toàn giao thông bên ngoài và xung quanh khu vực thi.

Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo việc đi lại an toàn cho người đi làm thi, thí sinh dự thi, không để xảy ra ách tắc giao thông, có phương án xử lý sự cố tắc đường trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

## **4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện**

Tham mưu văn bản về phương án đảm bảo điện, nước và giao thông thông suốt từ các xã, thị trấn đến địa điểm thi.

Đôn đốc các cơ quan chức năng thành viên Ban ATGT huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, văn hóa giao thông và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đối với người tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng Công an huyện, UBND các xã, thị trấn lập lại trật tự, ATGT, tăng cường công tác tuần tra nhằm xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để vật liệu xây dựng và các vật dụng khác, đậu xe không đúng quy định... Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ động, phối hợp cơ quan quản lý giao thông có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo giao thông các trục đường trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, nhất là trước và trong thời gian Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra.

## **5. Phòng Y tế huyện**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao đảm bảo các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi, nơi ăn, nghỉ của cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi và học sinh bán trú tại trường THPT Mường Ảng

và trường THPT Búng Lao.

## **6. Trung tâm Y tế huyện**

Chủ trì phối hợp với trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao, Trường điểm thi xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại huyện.

Xác nhận các trường hợp thí sinh phải điều trị và thí sinh đang thi phải cấp cứu không thể tham gia dự thi. Có phương án dự phòng xử lý nhanh khi xuất hiện dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện. Tổ chức trực cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện.

Đảm bảo tốt các điều kiện cho việc khám, chữa và trực cấp cứu những trường hợp có liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi trường THPT Mường Ảng và điểm thi trường THPT Búng Lao.

Lập danh sách bác sỹ trực tại điểm thi trong những ngày thi (gửi về trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện); phối hợp với trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao chuẩn bị vật tư y tế để kịp thời xử lý sơ cứu tại chỗ.

## **7. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện**

Phối hợp với trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân, phụ huynh học sinh và xã hội hiểu về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cử phóng viên đưa tin về việc chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện. Việc tác nghiệp của phóng viên trong thời gian kỳ thi diễn ra phải tuân thủ chặt chẽ quy định, Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

## **8. Bưu điện huyện**

Thực hiện việc chuyển phát nhanh các tài liệu liên quan đến kỳ thi đảm bảo tính bảo mật, đúng thời gian, địa điểm (nếu có yêu cầu).

## **9. Trung tâm Viễn thông, Trung tâm Viettel huyện Mường Ảng**

Ưu tiên đặc biệt cho điểm thi sử dụng điện thoại, fax, internet, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Bố trí cán bộ trực xử lý sự cố và quán triệt việc tuân thủ các quy định về bảo mật tại điểm thi khi được yêu cầu đến khắc phục sự cố liên quan.

## **10. Điện lực thành phố Điện Biên Phủ**

Thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý; chuẩn bị và kiểm tra các vật tư, trang thiết bị dự phòng để sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra.

Không thực hiện cắt điện trong những ngày diễn ra kỳ thi, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Bố trí lực lượng thường trực để xử lý sự cố kịp thời và phối hợp chuyên đổi phương thức cấp điện bằng máy phát dự phòng (do trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao chuẩn bị) nếu có sự cố trên lưới điện xảy ra.

### **11. UBND các xã, thị trấn**

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, PTDT nội trú THPT huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị, triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hoàn thiện các thủ tục, chỉnh sửa, xác nhận hồ sơ dự thi theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh, trật tự bên ngoài khu vực thi, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi; đảm bảo an ninh cho cán bộ coi thi đến làm việc.

Chỉ đạo các bản, tổ dân phố đôn đốc học sinh tham dự kỳ thi đảm bảo số lượng và thời gian quy định.

### **12. Các trường: THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao, PTDT Nội trú THPT Mường Ảng**

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh cuối năm học; tư vấn cho học sinh lựa chọn môn thi phù hợp năng lực; tổ chức tốt việc ôn tập, giúp học sinh nắm vững kiến thức các môn học, kỹ năng và phương pháp làm bài thi. Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ thi theo đúng các quy định hiện hành.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh, tuyên truyền về những quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Quan tâm, hướng dẫn, động viên nhân dân tạo mọi điều kiện để học sinh trên địa bàn dự thi đầy đủ, đúng kế hoạch.

Tổ chức cho giáo viên, học sinh học tập Quy chế thi và phổ biến cho cha mẹ học sinh những nội dung cơ bản trong quy chế thi, rà soát, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của từng gia đình thí sinh để có hướng tư vấn giúp đỡ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên phần mềm quản lý thi, kiểm tra dữ liệu hồ sơ dự thi, các giấy tờ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên, bảo lưu kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024... đảm bảo đầy đủ, thuận tiện, tránh sai sót cho học sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Bố trí hợp lý cho cán bộ giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đúng quy định.

Trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ cho Điểm thi tốt nghiệp THPT như phòng thi, bàn ghế, tủ bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc chung, máy tính, máy in, điện thoại, giấy thi, giấy nháp, bao bì, điện nước, Internet, phương tiện cứu hỏa... các phương tiện khác theo quy định của Quy chế thi và Hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các thành viên làm việc tại Điểm thi.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về việc chuẩn bị, tổ chức và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo huyện).

### **13. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội đặc thù huyện**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phối hợp với trường THPT Mường Ảng, THPT Búng Lao tổ chức có hiệu quả chương trình “Tiếp sức mùa thi”; hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các thí sinh (đặc biệt các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn) tham dự kỳ thi, đảm bảo không để học sinh bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế và điều kiện đi lại.

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các trường học trên địa bàn; đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù huyện khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GDĐT tỉnh Điện Biên (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, GDĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Tạ Mạnh Cường**